

TỔNG KẾT 30 NĂM...

(Tiếp theo trang 1)



Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động khuyến nông.

phát triển nông nghiệp sinh thái, hiệu quả và bền vững theo hướng nâng cao giá trị gia tăng gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm và an toàn thực phẩm; phát triển nông nghiệp xanh, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn dựa trên nền tảng khoa học công nghệ và chuyển đổi số để nâng cao thu nhập cho người sản xuất.

Nhân dịp này, 5 tập thể và 6 cá nhân thuộc hệ thống khuyến nông Thái Bình được nhận giấy khen của Trung tâm Khuyến nông quốc gia; 5 tập thể và 6 cá nhân được nhận giấy khen của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vì đã có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong thực hiện chuyên đề thi đua "Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác khuyến nông góp phần xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, nông dân giàu có, nông thôn văn minh" giai đoạn 2021 - 2025.

TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO...

(Tiếp theo trang 1)

Thời gian qua, các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh thường xuyên quan tâm thực hiện Chỉ thị số 18, qua đó lực lượng chức năng đã phát hiện, xử lý trên 458.000 trường hợp vi phạm, phạt tiền trên 320 tỷ đồng (tăng 60% số tiền phạt so với trước khi triển khai thực hiện Chỉ thị số 18), tạm giữ 46.364 phương tiện, tước 46.027 giấy phép lái xe, thông báo 98.447 trường hợp vi phạm về cơ quan, đơn vị, trường học, nơi cư trú.

Ngoài công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về ATGT được quan tâm, chú trọng với nhiều hình thức. Qua 10 năm, Công an tỉnh phối hợp với các cơ quan báo chí của tỉnh đăng tải, phát sóng gần 1.000 tin, bài chuyên mục ATGT; tổ chức tuyên truyền trực tiếp cho 472.000 học sinh, sinh viên, công nhân, phụ nữ; ký cam kết cho 16.750 lượt lái xe hoạt động trên tuyến, 13.800.000 hộ dân kinh doanh dịch vụ, sinh sống ven đường. Mở 216 buổi tuyên truyền trực quan thông qua hệ thống bảng ảnh tại khu vực cổng các khu công nghiệp, trường học, bến xe, chợ đầu mối; căng treo 1.116 băng rôn lớn, 916 khẩu hiệu tuyên truyền tại nơi công cộng và trực đường giao thông; in 90.000 tờ rơi, lịch ATGT phát cho đội ngũ lái xe và người dân ven đường; tổ chức 21 cuộc thi tìm hiểu Luật Giao thông đường bộ tại 21 trường học với gần 18.000 học sinh, sinh viên tham gia.

Đại tá Vũ Mạnh Hà, Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết: Công an tỉnh chủ trì, phối hợp các sở, ngành, đoàn thể tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức đến cán bộ, nhân dân... Ngoài ra, công an các đơn vị, địa phương còn xây dựng, triển khai, thực hiện nhiều mô hình về bảo đảm trật tự ATGT hiệu quả trên các tuyến giao thông, địa bàn trọng điểm; rà soát, kiểm kê, khắc phục các bất cập, bất hợp lý về giao thông đường bộ và đường thủy nội địa; xây dựng các phương án phân luồng, điều tiết hướng dẫn giao thông, chủ động nắm tình hình, lưu lượng phương tiện trên các tuyến giao thông, triển khai phương án bố trí lực lượng phân luồng, điều tiết giao thông từ xa, từ sớm. Theo đó, tình hình ùn tắc giao thông trên địa bàn tỉnh cơ bản được kiểm soát, không xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài phức tạp. Hiện toàn tỉnh có 2.081 tổ tự quản ATGT ở 213 xã, phường, thị trấn; nhiều mô hình hoạt động rất hiệu quả như tổ tự quản ATGT xã Vũ Quý (Kiến Xương), xã Hùng Dũng (Hưng Hà); mô hình "Làng chài bình yên" tại xã Hồng Lý, xã Việt Hưng (Vũ Thu).

Cũng như các sở, ngành, địa phương, 10 năm thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW, Sở Giao thông Vận tải, Ban ATGT tỉnh phối hợp Công an tỉnh tuyên truyền, tập huấn ATGT cho hàng nghìn người; phối hợp MTTQ tỉnh và các tổ chức thành viên hàng năm tổ chức tập huấn cho trên 6.000 cán bộ, trên 32.000 lượt người dân... Theo ông Trần Quang Triển, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải: Sở đã phối hợp chặt chẽ các huyện, thành phố tiến hành rà soát phát hiện, kiến nghị xử lý 129 điểm đen, điểm tiềm ẩn, phức tạp về ATGT; xây dựng 1.273 gờ giảm tốc tại các điểm đen nổi với đường tỉnh, quốc lộ (100% các điểm đen nổi), 6.249 điểm đen nổi giữa đường huyện, xã và thôn xóm, thay thế, điều chỉnh bố sung 1.055 biển báo hiệu đường bộ các loại. Sở cũng thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở các đơn vị thi công thực hiện tốt các biện pháp bảo đảm ATGT, nhất là công trình vừa thi công vừa khai thác; tăng cường kiểm tra, xử lý tình trạng lấn chiếm, tái lấn chiếm hàng lang an toàn đường bộ, đường thủy và khắc phục cây xanh, biển báo che khuất tầm nhìn giao thông; xử lý xe chở quá tải, coi nổi thùng... Từ đó để ra các biện pháp khắc phục như xây dựng vòng xuyên, đèn tín hiệu giao thông, đèn cảnh báo giao thông, đèn chiếu sáng, biển báo hiệu giao thông.

Để tạo sự chuyển biến tích cực hơn nữa trong thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW, thời gian tới, các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh sẽ tập trung thực hiện tốt các mục tiêu, yêu cầu của Chỉ thị. Đó là phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong công tác bảo đảm trật tự ATGT; xác định bảo đảm trật tự ATGT là một trong những động lực quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đối với công tác bảo đảm trật tự ATGT; thực hiện thể chế, chính sách, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, phân định rõ trách nhiệm tổ chức, cá nhân, nâng cao đạo đức công vụ, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong quản lý nhà nước về trật tự ATGT; huy động mọi nguồn lực phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số trong bảo đảm trật tự ATGT...

Bắt giữ đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy

Ngày 6/9/2023, tại khu vực nghĩa trang thôn Bình Xuân, xã Thụy Xuân, Công an xã Thụy Xuân phối hợp với Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế - ma túy, Công an huyện Thái Thụy bắt quả tang Nguyễn Viết Thót, sinh năm 1972, trú tại thôn Vạn Xuân Nam, xã Thụy Xuân có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Khám xét trên người đối tượng, lực lượng công an thu giữ một gói ma túy dạng bột màu trắng. Tại cơ quan công an, Nguyễn Viết Thót khai nhận bản thân nghiện ma túy từ năm 2012 đến nay. Đối tượng đã đi đến địa điểm bên trong nghĩa trang thôn Bình Xuân để sử dụng ma túy thì bị lực lượng công an bắt quả tang.

TRẦN TUẤN

Dự án nhà máy Lotes Việt Nam tại khu công nghiệp Liên Hà Thái (Thái Thụy) có tổng diện tích 15ha với tổng vốn đầu tư 120 triệu USD sau khi khánh thành và đưa vào hoạt động giai đoạn 1 của dự án, giai đoạn 2 đang được triển khai, góp phần lan tỏa, thu hút nhiều hơn các nhà đầu tư trong và ngoài nước đến tìm hiểu, khảo sát và hợp tác kinh doanh vào địa phương. Bên cạnh việc tạo điều kiện thuận lợi của các cấp, ngành, địa phương trong tỉnh, môi trường đầu tư an toàn là một trong những điều kiện quan trọng để thu hút nhà đầu tư đến với Thái Bình.

Ông Kung Yung Sheng, Tổng giám đốc Công ty TNHH Lotes Việt Nam cho biết: Khi chúng tôi đầu tư về đây, ấn tượng đầu tiên đó là Thái Bình rất tạo điều kiện cho doanh nghiệp về thủ tục hành chính (TTHC), công tác giải phóng mặt bằng rất nhanh, bố trí, khoa học. Cùng với đó, công tác bảo đảm ANTT của Công an Thái Bình đã tạo thuận lợi cho chúng tôi từ thời điểm đến thăm, làm việc, khảo sát môi trường đầu tư đến lúc khởi công và đưa giai đoạn 1 của dự án vào hoạt động. Tiếp cận các dịch vụ công trực tuyến liên quan đến ANTT công khai, minh bạch, giúp chúng tôi tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại. Lực lượng công an luôn sẵn sàng tiếp nhận, giải quyết các kiến nghị, phản ánh và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của chúng tôi trong quá trình hoạt động. Chúng tôi rất hài lòng và cảm ơn lực lượng công an đã góp phần tạo môi trường đầu tư an toàn để chúng tôi yên tâm phát triển sản xuất, kinh doanh và đóng hành cùng sự phát triển của địa phương.

Còn với anh Vũ Văn Hồng, xã Đông Quang (Đông Hưng) sau 8 năm đi xuất khẩu lao động tại Đài Loan trở về Việt Nam, anh rất bất ngờ và ấn tượng bởi những thay đổi tích cực khi lên trụ sở Công an huyện Đông Hưng để giải quyết TTHC. Anh Hồng chia sẻ: Trước đây, người dân luôn giữ trong đầu cảm giác "e ngại" khi lên cơ quan công an làm việc và tôi cũng có cảm giác đó trước khi đến đây. Nhưng khi bước vào trụ sở khang trang với máy móc hiện đại, tôi được đón tiếp, hướng dẫn và giải quyết công việc rất nhiệt tình, nhanh gọn, chu đáo... Tâm trạng tôi rất thoải mái và hài lòng với tác phong làm việc và cung cách phục vụ người dân của lực lượng công an.

Đó là 2 trong nhiều ý kiến đánh giá của người dân và doanh nghiệp phản ánh về những thay đổi tích cực trong công tác CCHC của Công an tỉnh thời gian qua. Phát huy

Lắng nghe dân nói, làm việc dân cần

Đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC) với phương châm lấy lợi ích, sự hài lòng của người dân, tổ chức, doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả được Công an tỉnh xác định là công việc xuyên suốt và là một trong những nhiệm vụ trọng tâm góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn.



Cán bộ, chiến sĩ đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử cho người dân huyện Kiến Xương.

những thành tích đã đạt được khi xếp thứ hai toàn quốc về chỉ số thiết chế pháp lý và ANTT trong chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của Thái Bình năm 2022, Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh tiếp tục xác định công tác bảo đảm ANTT tạo môi trường an toàn, lành mạnh cho doanh nghiệp phát triển là nhiệm vụ quan trọng, xuyên suốt; trong đó CCHC là khâu đột phá, là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên.

Thượng tá Nguyễn Ngọc Thạch, Trưởng phòng Tham mưu, Công an tỉnh cho biết: Công an tỉnh đã ban hành kế hoạch về duy trì, cải thiện và nâng cao chỉ số CCHC, chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính của Công an tỉnh năm 2023. Tích cực chỉ đạo triển khai các giải pháp đẩy mạnh CCHC toàn diện trên các lĩnh vực quản lý nhà nước về ANTT và trong nội bộ lực lượng gắn với chuyển đổi số theo phương châm lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm phục vụ, với mục tiêu cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh. Từ đầu năm đến nay, Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị, công an huyện, thành phố thực hiện nghiêm các phương án đơn giản hóa TTHC của Chính



Công an huyện Đông Hưng hướng dẫn người dân quy trình giải quyết thủ tục hành chính.

phủ, Bộ Công an, niêm yết công khai, minh bạch, kịp thời, đầy đủ 100% TTHC liên quan đến người dân, doanh nghiệp trên Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh, tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và bộ phận một cửa công an các cấp để người dân, doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận, theo dõi, giám sát, đánh giá trong quá trình tổ chức thực hiện. Cùng với tiếp nhận hoàn toàn trực tuyến tất cả các lĩnh vực TTHC liên quan đến doanh nghiệp, Công an tỉnh đã chủ động rà soát, đề xuất Bộ Công an cải tiến, đơn giản hóa 49 quy định TTHC không cần

thiết, không hợp lý liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh. 101/170 TTHC trên các lĩnh vực quản lý nhà nước về ANTT được Công an tỉnh chủ động cắt giảm thời gian giải quyết với tổng thời gian cắt giảm 182,5 ngày làm việc, đạt tỷ lệ 31,5% so với thời gian quy định.

Bên cạnh đó, Công an tỉnh đã ban hành quyết định, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị, công an huyện, thành phố thực hiện đồng bộ, quyết liệt các chỉ tiêu, giải pháp nâng cao chất lượng, tỷ lệ hồ sơ dịch vụ công trực tuyến. Công tác kiểm tra, chấn chỉnh, siết chặt kỷ luật,

kỷ cương, nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ của cán bộ, chiến sĩ trong quá trình làm việc, tiếp xúc và giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp được Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh đặc biệt quan tâm. Kết quả, 8 tháng đầu năm 2023, Công an tỉnh đã tiếp nhận 189.653 hồ sơ trực tuyến đủ điều kiện, đạt tỷ lệ 85,27%; tạo lập và duy trì hoạt động 372 trang zalo chính danh trong lực lượng Công an tỉnh; mở các chuyên mục CCHC, dịch vụ công trực tuyến, thông tin hỗ trợ doanh nghiệp trên Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh; đồng tải 460 tin bài, cung cấp thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn dịch vụ công... Nhiều tiện ích cho người dân, doanh nghiệp được cung cấp, giúp thời gian tiếp nhận, giải quyết các phản ánh, kiến nghị và hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm tạo thuận lợi cho công đồng doanh nghiệp đầu tư, phát triển. 100% doanh nghiệp trên địa bàn khi được khảo sát đều đánh giá rất hài lòng hoặc hài lòng về tinh thần, thái độ của cán bộ, chiến sĩ, hiệu quả công tác bảo đảm ANTT và chất lượng phục vụ hành chính công của lực lượng Công an tỉnh.

TRINH CƯỜNG

Nhiều trường hợp đau mắt đỏ phải nhập viện điều trị

Từ tháng 7/2023 đến nay, số lượng bệnh nhân đau mắt đỏ đến khám tại Bệnh viện Mắt Thái Bình có xu hướng tăng. Đáng lưu ý, khi có triệu chứng, nhiều bệnh nhân tự mua thuốc điều trị ở nhà không đỡ rồi mới đến cơ sở y tế, lúc này bệnh đã tiến triển nặng, phải nhập viện điều trị.

Bác sĩ Trần Mạnh Hùng, Trưởng khoa Mắt trẻ em, Bệnh viện Mắt Thái Bình cho biết: So với mọi năm, năm nay bệnh đau mắt đỏ có chiều hướng tăng, tỷ lệ mắc nhiều, bệnh tiến triển theo chiều hướng nặng hơn, lâu khỏi

hơn, mất nhiều thời gian điều trị. Bệnh có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi song trẻ em chiếm tỷ lệ mắc nhiều hơn do trẻ đi học, tập trung ở môi trường đông người và chưa tự ý thực hiện vệ sinh cũng như cách phòng bệnh.

Nguyên nhân gây bệnh đau mắt đỏ là do vi khuẩn hoặc adeno virus. Bệnh lây qua các đường như: tiếp xúc với chất tiết từ người bệnh, qua đường hô hấp hoặc tiếp xúc với đồ dùng cá nhân của người mắc đau mắt đỏ...



Bệnh nhân đau mắt đỏ điều trị tại Bệnh viện Mắt Thái Bình.

HOÀNG LÃNH